

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiopom@uobkayhian.co.th

# SPVI – ซื้อราคาไหนล่ะ ถึงอยากขาย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

## ที่มาที่ไป...

วันนั้นวันศุกร์ เอาเรื่องสนุกๆ ของตำนานตลาดหุ้น หรือ นิทานตลาดหุ้น มาว่ากันอีกซักเรื่องเป็นไร ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ต่อจาก AOT นั้นแหละครับ แต่ในทางตรงกันข้าม... เห็นมีหลายท่านอยากขาย SPVI ขายราคาไหนดี ออกก่อนดีไหม ซึ่งพอเห็นเนื้อเมฆได้อินคำว่า “ออกก่อนดีไหม” ก็ให้ต้องถามกลับไปว่า มีทุนราคาไหนมา หรือ ซื้อมาราคาไหน... ซึ่งจริงๆ เห็นเมฆ ก็คิดว่า น่าจะต้องมีราคาต่ำๆ มาก่อนหน้านั้นแน่ๆ แต่เห็นเมฆก็จำกราฟได้ น้อยรายนักที่จะมีหุ้นราคาต่ำๆ แถวๆ 1.6-1.8 เท่าที่ในใจคิดในคำถามที่เจอนั้น น่าจะต้องมีราคาที่เคยสะสมบอมนกันในช่วง 2.20-2.50 แถวๆ นั้นแน่... สรุปออกมาว่าจริงครับ ที่ถามว่า ขายก่อนดีไหม ออกก่อนดีไหม เพราะซื้อในช่วง 2.2-2.5 มากันจริงๆ ซึ่งที่อยากขายก่อนเพราะกลัวว่า จะลง ขึ้นมาเท่าทุนแล้ว หรือใกล้ราคาทุนแล้ว เด๋วเขาหันไปเล่นหุ้นใหญ่ๆ กัน หุ้นเล็กอาจจะไม่วิ่ง แถมลงอีกต่างหาก... แล้วที่ซื้อไปครั้งแรก คิดอย่างไรถึงซื้อไปละนั้น ดูกราฟ ดูราคา ดูที่มาที่ไป และวางแผนในการซื้อไว้บ้างหรือเปล่าก่อนจะซื้อ... คำตอบคือ เห็นวิ่งผ่านจอ เห็นเขาเล่นกัน ราคาขึ้นแรงๆ ดีก็เลยโดดเข้าไปร่วมวงกับเขา บังเอิญเจอช่วงที่ราคากดลงต่ำๆ พอดี และซื้อไปแล้ว ขึ้นไปก็ยังไม่ถึงราคาที่เคยคิดไว้หรือตั้งใจไว้จะขาย ก็เลยติดขังออกไม่ได้... แล้วเรื่องราวแบบนี้ เห็นเมฆจะมาเล่ายาวๆ ให้อ่านกันทำไมนะหรือ ถ้าจะให้บอกตรงๆ ก็คือ เรื่องของการซื้อ แล้วไม่ดูอะไรเลย อย่างน้อยๆ ดูเทคนิคซักหน่อยก็ดีไม่เช่นนั้น อาจจะเจอ “ซื้อแล้วลง ขายแล้วขึ้น” ไปได้ตลอดนั่นแหละ เวลาที่เราดูเทคนิค มันก็ไม่ได้จะบอกว่าจะซื้อแล้วไม่ลง หรือ ขายแล้วไม่ขึ้นนะ... แต่เทคนิค จะบอกว่า เราจะต้องเล่นยังไง ถึงจะคาดหวังกำไรได้

## ดูตามเกม...

ก็อย่างที่กล่าว ถ้าสัญญาณเทคนิคยังมีแนวโน้มดีๆ การลงไปก่อนหน้า แล้ววิ่งขึ้นมาราคาในพื้นที่เดิมๆ นั้นอาจจะแปลว่า เขามีแนวโน้มจะขึ้นต่อ หรือ ขึ้นไปทำ New High ก็ได้เช่นกัน

แนวรับ : ... ใช้เส้น MA5d และ MA10d (MA25d ใช้ Run)

เป้าหมาย : ... เห็น 2.5-2.6 อีกที รอบนี้ หวังขึ้นไกล ๆ ต่อได้

Price Chart...(SPVI)



## ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SPVI... ที่กล่าวไว้ตอนต้นๆ ว่า ไม่น่าจะมีใคร หรือ อาจจะมिन้อยรายมาก ที่จะมีทุนมาในราคา 1.6-1.8 การค่อยๆ ขึ้นมาจากระดับดังกล่าว Volume ดูจะเบาบางมากๆ จะมาหนักๆ กันในระดับ เกิน 2.00 ขึ้นมาแล้ว... ซึ่งในช่วงที่วิ่งมาทั้งหมด เราจะเห็นกลุ่มเส้น MA. อยู่ในแนวโน้มที่เป็นกระที่... แล้วการอ่อนตัวลงมาสู่ระดับ 2+/- แล้วยังสามารถยืนได้ แถมเริ่มจะมีแนวตั้งขึ้นจากระดับ MA25days ได้ยาวๆ อีกรอบด้วย ดังนั้น การขึ้น ถ้าไปกระทุ้ง High เดิม นั่นก็อาจจะแปลได้อีกทางหนึ่งว่า โอกาส New High ก็มีโอกาสสูง และถ้าเป็นอย่างนั้น หากเข้าไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ จะมองไปแถวๆ 4+/- ได้เลยเหมือนกัน ก็สอดคล้องกันกับ MA.